

กองพัฒนาภาษาและกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
0641
รับที่.....
วันที่ 6 ธ.ค. 2566 เวลา 14:30

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รับที่ 08811
วันที่ 6 ธ.ค. 2566
เวลา 13:34



ที่ อว ๐๒๐๒.๕/ว๒๓๖๕๒

๑ ถึง สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว.

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเผยแพร่ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง การมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ ตามที่ราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลทั้งสองฝ่ายและได้ดำเนินการกระบวนการทางกฎหมายภายในที่จำเป็นเสร็จสิ้นแล้ว อันเป็นผลให้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ๑
กองการต่างประเทศ
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๑๐ ๕๔๕๑ (ณัฐปรกร)
โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๗๐



ประกาศกระทรวงการต่างประเทศฯ



ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง การมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา
สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ

ด้วยราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียลงนามบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียว่าด้วยการยกเว้น
การตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และบัดนี้ ทั้งสองฝ่ายดำเนินกระบวนการทางกฎหมายภายในที่จำเป็น
เสร็จสิ้นแล้ว โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ดังนี้

๑. บันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางไปราชการชั่วคราว
โดยจะต้องเดินทางเข้า เดินทางผ่าน พำนัก และเดินทางออกจากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียโดยไม่ต้องรับ
การตรวจลงตราเป็นระยะเวลารวมกันไม่เกินกว่า (๙๐) วันในช่วงระยะเวลา (๑๘๐) วัน นับจากวันแรกที่เดิน
ทางเข้า โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลเหล่านั้นจะไม่ทำงานใดของตนเอง หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ส่วนตัว

๒. บันทึกความเข้าใจไม่มีผลใช้บังคับกับคนไทยที่จะเดินทางเข้าราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบียเพื่อประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์

๓. บันทึกความเข้าใจฯ กำหนดให้มีการประสานงานระหว่างกันผ่านช่องทางการทูตเกี่ยวกับ
การเยือนอย่างเป็นทางการของคนชาติก่อนการเดินทางถึงรัฐใดรัฐหนึ่ง ในกรณีนี้ กระทรวงการต่างประเทศ
ขอความร่วมมือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการซึ่งประสงค์
จะเดินทางไปราชการที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โปรดแจ้งกระทรวงการต่างประเทศล่วงหน้า
อย่างน้อย ๑๐ วันทำการ ก่อนวันเดินทาง เพื่อกระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับฝ่ายซาอุดีอาระเบีย
ผ่านช่องทางการทูตตามที่กำหนดในบันทึกความเข้าใจต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายศรีณีย์ เจริญสุวรรณ)
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ